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ขาวจากหนังสือพมิพ ไทยรัฐ

มุมมองภาคเอกชนวิตกประเทศไทยครึ่งปหลงั ธุรกิจซบเซาบนความเส่ียง

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เพ่ิงประกาศปรับลดเปาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลง
เหลือ 3.3% จากที่เคยคาดการณไวที่ระดับ 3.5% ของจีดีพี (รายไดผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ) โดยเหตุ
เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯฟนตัวชา สหภาพยุโรปยังไมสามารถแกไขปญหาหนี้ของประเทศในกลุม PIIGS
หรือ โปรตุเกส อิตาลี ไอซแลนด และสเปน โดยเฉพาะกรีซได สวนตลาดหุนจีนก็กําลังเผชิญสภาวะฟองสบู

ขณะที่สํานักวิจัยเศรษฐกิจหลายแหงของประเทศไทย ตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
หรือศูนยวิจัยตางๆทั้งของธนาคารพาณิชย และมหา-วิทยาลัยตางก็ยอมรับโดยดุษฎีวา เศรษฐกิจไทยในป
2558 อาจขยายตัวต่ํากวาที่คาด

ไมเฉพาะแตปจจัยภายนอกที่ทําใหการสงออกของประเทศไทยหดตัวติดลบตอเนื่องกันตลอด 5
เดือน ถึง -4.2% เทานั้น แตเครื่องยนตที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลายตัวเดินหนาไปไมได ไมวา จะเปนการ
ลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน การบริโภคภาคประชาชน การสงออก-นําเขา และการใชจายภาครัฐที่เพ่ิงมีการ
เปดเผยวา มีการเปดจายงบประมาณรัฐต่ํากวาเปาอยางมาก ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเผชิญปญหาภัย
แลง ราคาผลผลิตตกต่ํา และความขัดแยงที่ยังแกไมไดของสังคมดวย

เพ่ือใหรูเทาทัน ไมตกเปนเหย่ือของขาวสารที่บิดเบือน จริงครึ่ง ไมจริงครึ่ง และความเช่ือที่ไม
กล่ันกรองจากอุปทานหมู ทีมเศรษฐกิจ ขอนําเสนอบทสัมภาษณนักธุรกิจในแวดวงธุรกิจหลากหลายสาขา
อาชีพที่ตรงไปตรงมา และเขาใจไดไมยากกับสภาวะที่แทจริงของเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้



สุพันธุ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)

“ภาคเอกชนก็ยังมีความหวังโคงสุดทาย ใน 6 เดือนสุดทายของปนี้ วา งบลงทุนของรัฐบาลจะ
สามารถทยอยอนุมัติออกมาไดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเกิดการจางงาน หรือใชจายของภาครัฐ ออกมาเปนตัวชวยใน
การกระตุนเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวก็ยังเปนความหวังอีกทางหนึ่งสําหรับปนี้”

หากงบภาครัฐสามารถเบิกจายเพ่ิมขึ้นไดจริง ก็ยังมั่นใจวาจะทําใหเศรษฐกิจในครึ่งปหลังคอยๆฟน
ตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปนี้ และจะสงตอไปยังภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในตนป
2559

หากงบลงทุนภาครัฐที่เปนโครงการลงทุนขนาดใหญ อาทิรถไฟฟา ระบบขนสงสาธารณะ ระบบ
บริหารจัดการน้ํา ก็จะเกิดการจางงานกระจายไปทั่วประเทศ ทําใหธุรกิจในภูมิภาคมีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น มีการ
ใชจายในทุกๆดาน เงินก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีการจางงาน มีการซื้อ การขาย การผลิต
เพ่ิมขึ้นเปนตน

“แมวาจะมีความหวัง แตยังมีปจจัยเสี่ยงที่จะมากระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
คือ ภัยแลงที่รุนแรง ที่สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรของประเทศลดลง รายไดเกษตรกรสูญหายไป จนทํา
ใหกําลังซื้อจากคนกลุมนี้หายไปจากระบบ และตองติดตามดูภาวะเศรษฐกิจโลก และความวุนวายที่กําลัง
เกิดขึ้นในประเทศกรีซและจีน ลวนเปนสัญญาณที่ไมดี”

ประเด็นสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ขอเสนอแนวคิดวารัฐตองหามาตรการเรงดวนให
คนที่มีรายไดนอยหรือกลุมคนรากหญา โดยการจัดสรรงบประมาณไปใหสถาบันการเงินของรัฐปลอยสินเช่ือ
ใหคนกลุมนี้มีสภาพคลองในการไปลงทุน หรือในกลุมเกษตรกร ก็ตองมีงบประมาณพิเศษไปอุดหนุนใหคน
กลุมนี้อยูรอด เพราะถือเปนคนกลุมใหญของประเทศ

“ผมตองการใหรัฐบาลพิจารณาเรียกคืนงบลงทุนตางๆของภาครัฐที่ไมมีการลงทุนหรือปลอยใหลงทุน
ลาชา กลับมาเปนงบพิเศษ เพ่ือใหสามารถนําไปใชจายในการกระตุนเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
บริการอ่ืนๆ ทดแทนการรอคอยงบประมาณเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลที่ลาชาอยูในขณะนี้”

ไพบูลย กนกวัฒนาวรรณ
ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด

หากใหมองเศรษฐกิจครึ่งปหลัง ป 2558 นี้จะเทียบกับครึ่งปหลัง 2557 ไมได เพราะปที่ผานมา
สถานการณบานเมืองไมปกติ ตองเทียบกับครึ่งปหลังของป 2556 ซึ่งนาจะติดลบ เพราะถึงวันนี้ก็ยังไมมี
แนวโนมวาจะดีขึ้นกวาครึ่งปแรก ไมมีอะไรจะบอกวาประเทศไทยซื้องายขายคลอง

“สถานการณประเทศไทยเวลานี้ หากมองการคาที่ไมไดอยูในยานทําเลทอง ยานเศรษฐกิจการคาใน
ทําเลที่ขายของได ที่มีนักทองเที่ยวอยางพารากอน อยางสาขาเดอะมอลลทั่วไปที่เนนทําธุรกิจขายคนไทย



ยอดขายติดลบ 5% แตหางฯพารากอนที่อยูในทําเลขายนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดดวยยอดขายเปนบวก
5% ตองยอมรับวายอดขายของเดอะมอลลกรุปเวลานี้สวนใหญมาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพราะคน
ไทยไมใชจายเงินเลย เนื่องจากไมมีรายไดเขามาในกระเปา”

ในฐานะผูประกอบการตองปรับตัวอยูแลวทุกอุตสาหกรรม ตองดูการใชจายของประชาชนเปนหลัก
จะทําธุรกิจเหมือนที่ผานๆมาไมไดแลว ตองระมัดระวังการใชจายเงินมากขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายในสวนคา
การตลาดที่ไมสงผลกับการสรางรายได ซึ่งครึ่งปหลังนี้เดอะมอลลกรุปคงไมใสเงินลงไปตรงนี้แลว แตจะเนน
ขนสินคาไปจัดงานขายนอกหางฯ เจาะตรงถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น

อยางไรก็ตาม งานมหกรรมลดทะลุพิกัด ที่อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งลดราคาสินคาสูงสุดถึง 80% ใน
ปนี้เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ยอดขายก็ไมไดตามเปาหมาย แสดงวาคนไทยไมมีเงิน กําลังซื้อไมมี
เลย เปนเพราะเศรษฐกิจประเทศโดยภาพรวมไมไดดีขึ้น

“อยากใหรัฐชวยพิจารณาเรื่องภาษีขาเขา เพ่ือใหแขงขันกับประเทศที่เปนเมืองทองเที่ยวได และดู
เรื่องคาเงินบาทดวย เพราะหากถูกลงเมื่อไรตางประเทศก็จะเขามาทองเที่ยวและซื้อสินคาในประเทศไทย
มากขึ้น ถาคาเงินบาทแข็งคนไทยก็จะเดินทางออกไปทองเที่ยวและช็อปปงซื้อสินคาในตางประเทศมากขึ้น”

วัชร วัชรพล
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด เจาของชองไทยรัฐทีวี

“ครึ่งปแรกผานไป ทุกอยางเงียบมาก กําลังซื้อแทบไมมี แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไมดีนัก อยาง
ไทยรัฐ เราทําธุรกิจสื่อ ก็วัดจากจํานวนโฆษณาทีเ่ขามา ปนี้ถือวาเงียบหมด เงียบในทุกสื่อ”

อยางไรก็ตาม หากวัดจากกลุมสื่อทั้งหมดที่มีในมือ อันไดแก หนังสือพิมพ ออนไลน และโทรทัศน
สื่อหนังสือพิมพของเรายังถือวาแข็งแกรงมากในตลาด ผลกระทบนอยที่สุด เพราะเปนที่รูวาหนังสือพิมพ
ไทยรัฐแข็งแกรงมากในแงของการเขาถึงกลุมผูบริโภค
สวนในครึ่งปหลัง มีการประเมินไว 2 แนวทาง คือ 1.ตลาดยังซบเซาเหมือนเดิมหรือซบเซากวาเดิม 2.ตลาด
อาจเริ่มฟนตัวจากภาวะซบเซาในชวงครึ่งปแรก ตลอดจนอาจมีการใสเงินเขามาในสื่อโฆษณาเพ่ือกระตุน
กําลังซื้อที่เงียบเหงามานาน ซึ่งเช่ือวาทุกฝายตางภาวนาใหเปนในขอที่ 2 กระนั้นทุกอยางยังไมมีความ
แนนอน

ในฐานะผูประกอบการ กลุมไทยรัฐก็ไดเตรียมปรับแผน ปรับกลยุทธในการทําธุรกิจใหสอดรับกับ
ทิศทางตลาดและภาวะเศรษฐกิจเชนกัน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี ซึ่งเปนธุรกิจใหม ตองมีการปรับแผนเพ่ิมเติม
ทั้งสวนของรายการ เพ่ือดึงเรตติ้ง รวมทั้งแผนการตลาดและการขายดวย

“ผมยังขอยืนยันเปาหมายรายไดเดิมของไทยรัฐทีวีในปนี้ไวกอนที่ 700 ลานบาท แมครึ่งปที่ผานมา
เราจะยังทํารายได ไดไมถึงครึ่งที่ตั้งเปาไว แตจะตองพยายามทําใหได ยังตองมีความหวัง”

ผมอยากเรียกรองรัฐบาลใหชวยกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งควรเปนโครงการหรือมาตรการที่ลงไปถึง
ผูบริโภคระดับลางสุดดวย เพ่ือใหเกิดกําลังซื้อในทุกกลุม การผลักดันใหเกิดการลงทุนขนาดใหญหรือเมกะ
โปรเจกตโดยเรว็ที่สุด กน็าจะเปนเรื่องที่ตองทําเชนกัน



สวนขอเรียกรองในฐานะตัวแทนธุรกิจทีวีดิจติอล ซึ่งตองใชเงินในการประมูลใบอนุญาตและลงทุนโครงขาย
อุปกรณไปเปนจํานวนมากแลวนั้น การชวยประชาสัมพันธใหคนรับรูชองทางในการรับชมทีวีดิจิตอลใหมาก
ขึ้น ไมสับสนเลขชอง ใหเกิดตัวเลขผูชมและเรตติง้ที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ขณะที่ผูประกอบการทีวีดิจิตอล
ตองเผชิญกับการแบกรับตนทุนตอเดือนในระดับสงู เมื่อรายไดไมพอ ก็ยอมตองมีกรณีขอเลิกกิจการ คืน
ใบอนุญาต อยางที่มีปรากฏ

โมะริคาซุ ชกคิ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

“ตั้งแตชวงตนปที่ผานมาปจจัยลบที่สําคัญที่สุดคือความเขมงวดในการอนุมัติการกูยืม ในภาพรวม
เศรษฐกิจประเทศไทยยังไมดีเหมือนที่เคยเปนมา และคอนขางหวงเรื่องปญหาภัยแลง จะสงผลกระทบหนัก
กับชาวนาชาวไร”

สําหรับปจจัยบวกคือการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งคาดวาจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการตางๆ
เหลานั้นในชวงครึ่งหลังของป ซึ่งเราหวังวาจะใหผลดีตอตลาด นอกจากนี้ยังหวังวาการเปดตัวรถยนตรุน
ใหมๆ นาจะชวยกระตุนความสนใจที่จะซื้อรถยนตใหกับผูบริโภคได

“ดานเศรษฐกิจโลกนั้นมคีวามซบเซาอยางตอเนื่อง ผมคิดวาเศรษฐกิจของไทยเองก็ไดรับผลกระทบ
นี้มาเหมือนกัน จากการสงออกที่ลดลงอยางตอเนื่องใน 5 เดือนแรกของป (ม.ค.-พ.ค.) เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน และนาจะเปนเหตุผลสําคัญทีท่ําใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ลดระดับความ
คาดหวังทางเศรษฐกิจของปนี้”

สวนของยอดขายรถยนตในปนี้ หวังวาจะมียอดจําหนายสูงกวาปที่ผานมา แตขึ้นอยูกับสถานการณ
ตลาดโดยรวมดวย หากวายังคงซบเซาตอเนื่องแบบนี้ก็ตองพิจารณาปรับยอดจําหนายใหลดลง ไมได
ตั้งเปาหมายยอดจําหนายเปนหนวย แตจะเปนสวนแบงการตลาด ซึ่งหวังวาจะมีสวนแบงตลาดปนี้ประมาณ
8% จากเดิม 7.4% ในปกอน สวนตลาดรวม อาจจะยากที่จะถึง 800,000 คันในปนี้

“ดานการสงออกรถยนตมิตซูบิชิจากฐานผลิตในประเทศไทยทั้งในสวนของรถกระบะและรถยนตนั่ง
ในครึ่งหลังของปที่แลว เริ่มสงออกไปยังเม็กซิโก ซึ่งถือเปนตลาดใหม นอกจากยังสามารถรุกตลาดอเมริกา
ไดมากขึ้น มีการตอบรับที่ดีมากสําหรับรถยนตนัง่มิตซูบิชิ มิราจ คาดวาการสงออกรถยนตมิตซูบิชิโดยรวม
จากฐานผลิตประเทศไทยในปนี้จะมียอดการสงออกเพ่ิมขึ้นจากปกอน”



โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งปหลังนี้ยังมีความคลายในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา คือยัง
ซึมๆ เพราะพิษของภัยแลงจะย่ิงปรากฏออกมา รวมทั้งภาคการสงออกอาจยํ่าแยลง และถาเศรษฐกิจโลก
ถดถอย อาจทําใหการทองเที่ยวถดถอยลงจากที่คิดไวก็เปนได

ในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.- พ.ค.58) มีจํานวนโครงการที่เปดใหม 127 โครงการ ลดลง 36%
กับชวงเดียวกันของปกอน มีจํานวนหนวยขาย 38,371 หนวย ลดลง 14% มีมูลคารวม 165,311 ลานบาท
เพ่ิมขึ้น 28%

ขณะที่แนวโนมการเปดตวัโครงการใหมในป 2558 คาดวาจะลดนอยลงกวาป 2557 ที่ผานมา
ประมาณ 20% เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เห็นไดชัดจากในตลาดตางจังหวัดที่ขณะนี้นักพัฒนา
โครงการรายใหญเริ่มชะลอการเปดตัวโครงการใหม เนื่องจากจํานวนยูนิตที่เปดใหมในป 2557 ยังมี
ยอดขายไมถึงครึ่งของจํานวนยูนิตทั้งหมด สะทอนใหเห็นวาตลาดอยูในภาวะซบเซามากๆ

อยางไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพยถือเปนตัวแปรหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบ
จากปจจัยตางๆโดยรอบ อาทิ ภัยแลงที่พนพิษ ทําราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ก็มีผลทําใหชาวนา
ชาวไร ไมมีเงินในการจับจายใชสอย

“อยากเสนอใหภาครัฐมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เหมือนเปนการสรางเมืองใหม อาจจะเปนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ หรือในบริเวณพ้ืนที่ลาดกระบัง พ้ืนที่ฝงธนบุรี สามพราน แลวใหเชาในราคาที่ไมสูงมาก
เพ่ือเปนการดึงดูดนักลงทุน ซึ่งจะเกิดการจางงาน สรางรายได และจากนั้นก็จะมีภาคอสังหาริมทรพัยไปเปด
โครงการ ถือเปนการสรางเมืองเศรษฐกิจขึ้นมาใหม”

เครื่องยนตเศรษฐกิจมีปญหา! เอกชนรอรัฐออกมาตรการกระตุน

ไพบูลย นลินทรางกูร
ประธานเจาหนาที่บริหาร บล.ทิสโก
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง สปช.

“แนวโนมเศรษฐกิจไทยยังคอนขางนาเปนหวง เพราะถาดูจากเครื่องยนตทางเศรษฐกิจจะเห็นวามี
เพียงเครื่องยนตเดียวเทานั้นที่มีการขยายตัว ซึ่งก็คือการใชจายของภาครัฐ”

สวนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ไมวาจะเปนการบริโภค การลงทุน การสงออก การ
นําเขา ปรับตัวลดลงทั้งสิ้น โดยเฉพาะการสงออกซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญและสําคัญที่สุดของประเทศ
เพราะมีสัดสวนกวา 70% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ก็ยังไมมีสัญญาณการฟนตัวใหเห็น



ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปหลังจะดีขึ้นแคไหนขึ้นอยูกับ 3 ตัวแปรหลัก คือ
1.เศรษฐกิจจีนซึ่งเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดของไทย ถาการฟนตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปนไป

อยางเช่ืองชา การสงออกของไทยที่ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเปนอีกหนึ่งตลาดที่สําคัญของไทย ก็
จะถูกกระทบตามไปดวย เพราะประเทศในอาเซียนสวนใหญก็สงออกไปจีนมากเชนกัน เมื่อจีนซื้อของ
นอยลง ก็ทําใหอาเซียนขายของไดนอยลง การนําเขาสินคาจากไทยก็จะลดลงตามไปดวยจากกําลังซื้อที่
ลดลง

ที่สําคัญแนวโนมเศรษฐกจิจีนยังดูนาเปนหวง เพราะมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่จีนใชในชวงที่ผาน
มา ไมไดทําใหเศรษฐกิจฟนตัวแตกลับทําใหเกิดฟองสบูขึ้นในตลาดหุนจีน ซึ่งก็แตกลงในที่สุดและสงผลทํา
ใหรัฐบาลจีนตองเสียเวลาแกปญหาในตลาดหุน กําลังซื้อของคนจีนก็ลดลงอยางมาก ถึงแมจะมีคนเลนหุน
เพียงไมถึง 10% ของประชากร แตก็ทําลายบรรยากาศการอุปโภคบริโภคในประเทศ ทําใหโอกาสการฟน
ตัวของเศรษฐกิจลาชาออกไปอีก

2.รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกจิระยะสั้นออกมาหรือไม ตองยอมรับวาที่ผานมา มาตรการ
เศรษฐกิจสวนใหญจะเนนไปที่การปฏิรูปเชิงโครงสราง และการลงทุนระยะยาว ซึ่งเปนเรื่องที่ดี แตในสภาพ
เศรษฐกิจแบบนี้ รัฐบาลจาํเปนที่จะตองดูแลปญหาเฉพาะหนาควบคูกันไปดวย แนวโนมเศรษฐกิจในระยะ
สั้นดูแลวคอนขางนาเปนหวงมาก จากกําลังซื้อที่หดตัวลงเพราะปญหาหนี้สินครัวเรือนทีสู่ง ปญหาราคา
สินคาเกษตรตกต่ํา ปญหาภัยแลง ปญหาการเงินของธุรกิจเอสเอ็มอี จึงมีความจําเปนที่รัฐตองเพ่ิมมาตรการ
กระตุนเศรษฐกจิในระยะสั้นควบคูไปกับการปฏิรปูประเทศ เพ่ือสรางกําลังซื้อ และเพ่ิมความมั่นใจใหกับ
ภาคธุรกิจอันจะนําไปสูการลงทุนที่สูงขึ้น

3.รัฐธรรมนูญจะผานการพิจารณาของสภาปฏิรูปแหงชาติหรือไม เพราะจะเกี่ยวพันไปถึงโรดแม็
ปการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปหนา แตถึงแมวารัฐธรรมนูญสอบผาน สปช.ก็ใชวาจะสามารถเขาสูโหมดการ
เลือกตั้งไดทันที รัฐธรรมนูญยังจะตองผานการทําประชามติในชวงตนปหนา หมายความวาความไมแนนอน
จะยังมีตอไปจนกวาผลการทําประชามติจะออกมา

สรุปแนวโนมเศรษฐกิจในครึ่งปหลังยังดูไมคอยดีเทาไหร

การสงออกนาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากคาเงินบาทที่ออนคาลงและแนวโนมคาเงินบาทนาจะยังออนลง
ไดอีกจากการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนั้น สหรัฐฯยังมีแนวโนมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ในชวงปลายปซึ่งก็จะเปนแรงกดดันใหคาเงินดอลลารแข็งคาขึ้นไปอีก ในทางกลับกันก็จะทําใหคาเงินบาท
ออนลง ก็นาจะชวยทําใหการสงออกมีการฟนตัวที่เร็วขึ้น แตปจจัยลบสําหรบัเศรษฐกิจในครึ่งปหลังที่สําคัญ
นาจะเปนปญหาภัยแลงซึ่งยังไมแนวาจะกระทบภาคการเกษตรมากนอยแคไหน รวมถึงปญหาเอ็นพีแอ
ลจากสินเช่ือเอสเอ็มอีและสินเช่ือบุคคล ซึ่งก็จะทําใหธนาคารพาณิชยระมัดระวังการปลอยสินเช่ือมากขึ้น



สําหรับโอกาสในการลงทุนในครึ่งปหลัง ตลาดหุนไทยยังไมนาจะปรับตัวขึ้นมากนัก แตราคาหุนก็ไมแพง ซึ่ง
ก็หมายความวาตลาดนาจะเคล่ือนไหวอยูในกรอบแคบ ที่นาลงทุนที่สุดคือเซกเตอรที่ไดรับประโยชนจาก
คาเงินบาทที่ออนตัว เชน ภาคทองเที่ยว ภาคสงออก รวมทั้งบริษัทที่ไดรับประโยชนจากคาเงินบาทที่ออน
เชน บริษัทที่มีสัดสวนรายไดจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศที่สูง นักลงทุนควรเนนลงทุนในบริษัทที่มี
การจายเงินปนผลสูงและมั่นคง

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยและตลาดทุนไทยในครึ่งปหลังคือ ปญหาภัยแลง ปญหาเอ็นพีแอลของ
ธนาคารพาณิชย อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ วาจะเพ่ิมขึ้นมากนอยแคไหน เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปวาจะไดรับ
ผลกระทบจากปญหาของกรีซมากนอยแคไหน รวมถึงเศรษฐกิจจีนวาจะสามารถฟนตัวไดเร็วแคไหน

วิชัย อัศรัสกร
รองประธานกรรมการหอการคาไทย

“ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลังนาจะยังไมดีนัก เพราะเครื่องยนตขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ทั้งการสงออก การบริโภคในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐยังไมดีเทาที่ควร โดยภาค
การสงออก ในปนี้ เอกชนมองวา มูลคานาจะติดลบ 2% จากปกอน จากเดิมที่คาดวานาจะขยายตัว 0%
บวกลบเล็กนอยจากปกอน”

เพราะแมหลายฝายมีความพยายามกระตุนการสงออกอยางเต็มที่ แตยังไมเห็นผลมากนัก เห็นได
จากมูลคาการสงออกในชวง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปนี้ ติดลบสูงถึง 4.2% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยัง
ชะลอตัว โดยเฉพาะในตลาดหลักหลายแหงยังไมฟนตัวเต็มที่ มีเพียงสหรฐัฯ ที่การสงออกไทยนาจะ
ขยายตัวได นอกจากนี้ ยังมีปญหาวิกฤติหนี้ของประเทศกรีซ ที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจยุโรป และอาจ
กระทบเปนลูกโซตอเศรษฐกิจโลกและการสงออกของไทย

รวมถึงเศรษฐกิจจีนทีเ่ริ่มชะลอตัวลง และลาสุด ตลาดหุนจีนยังปรับตัวลงอยางรุนแรง ซึ่งเปน
สถานการณที่คอนขางเซอรไพรส อาจสงผลกระทบตอการคากับไทยได โดยไทยสงออกไปจีนมีสัดสวน
10% ของการสงออกรวม

สวนการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัวต่ํา เพราะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา รายได
เกษตรกรลดลงมากเปนเวลายาวนานตั้งแตชวงปลายป 2556 จนถึงปจจุบัน ประกอบกับ มีปญหาภัยแลง
เขามาซ้ําเติมเกษตรกรอีก ย่ิงทําใหรายไดลดลงมากขึ้น จนเกษตรกรตองกอหนี้เพ่ิม และหนี้ภาคครัวเรือน
อยูในระดับสูง ซึ่งศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คาดวา จนถึงขณะนี้ปญหา
ภัยแลง ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมเสียหายกวา 68,000 ลานบาทแลว ขณะที่การสงออกยังลดลงตอเนื่อง จึง
สงผลใหการบริโภคทั้งของประชาชน และเอกชน ขยายตัวไมมากนัก คาดวาปนี้นาจะขยายตัวไดประมาณ
2% เทานั้น

“หอการคาไทยเคยเสนอยุทธศาสตรขาวและชาวนาไทยตอรัฐบาลนี้แลว หากทําไดจะสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรอยางย่ังยืน โดยตองนําชุมชนตนแบบที่ประสบความสําเร็จตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล หรือทําเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรทั่วประเทศ การทําโซนนิ่งพ้ืนที่เพาะปลูก



โดยใชการตลาดเปนตัวนํา ใหภาคเอกชนเปนคนทํา เพราะจะรูดานการตลาด ถาพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมปลูก
ขาว ตองสงเสริมใหปลูกพืชอ่ืน แตการปรับเปล่ียนรัฐอาจตองชวยเหลือกอน และการทําโมเดิรน ฟารมมิ่ง
หรือการรวมแปลงและใชเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได และลดรายจาย เมื่อเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมขึ้น ก็จะบริโภคเพ่ิมขึ้นตามไปดวย”

สําหรับการลงทุนภาครัฐ แมรัฐบาลมีความพยายามอยางเต็มที่ในการเบิกจายงบประมาณ แตการ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ยังไมสงผลเปนรูปธรรมมากนัก คาดวาจะสงผลจริงประมาณปหนาเปนตน
ไป ภายในสิ้นปนี้คงไดแคเพียงการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นเทานั้น

อยางไรก็ตาม มองวาการลงทุนภาคเอกชนนาจะเปนความหวังในการกระตุนเศรษฐกิจไทยได เพราะ
ขณะนี้ยังเพ่ิมขึ้นเพียง 2.7% สาเหตุที่ภาคเอกชนยังไมลงทุนมากเนื่องจากรอดูสถานการณ เพราะยังขาด
ความเช่ือมั่น ทั้งๆ ที่มีบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความพรอมในการลงทุน เพียงแตตองการความชัดเจนจาก
ภาครัฐวามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในดานใด และมีสิทธิประโยชนอยางไรในการจูงใจใหมีการลงทุน

“ภาครัฐควรเชิญบริษัทใหญๆ ของไทยมาหารือวารัฐตองการการลงทุนเพ่ิม อาจเปนการลงทุนใน
ภาคที่ตนเองถนัดอยูแลว หรือในภาคที่เอกชนสนใจ และเสนอสิทธิพิเศษในการลงทุนให อาจจะเปนสิทธิ
ประโยชนดานภาษี หรือการอํานวยความสะดวกดานตางๆ เพ่ือดึงดูดใหภาคเอกชนลงทุน ถาทําใหการ
ลงทุนภาคเอกชนจะชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยได เพราะขณะนี้ ยังรอดูทาทีตางๆเพ่ือความมั่นใจ”

นายวิชัยกลาววา การลงทุนในไทย รวมทั้งในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก เชน ดานการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่ง
สามารถใชอาเซียนเปนแหลงวัตถุดิบได นอกจากนั้น ผูประกอบการไทยตองยกระดับตัวเองขึ้นไปเปน
อุตสาหกรรมที่สามารถสรางมูลคาไดสูงขึ้น (Value Chain) เชน พัฒนาจากสินคาเกษตรไปเปนพลังงาน
ทางเลือกตางๆ รวมถึงขยายไปทําธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจออกแบบและกอสราง สินคาอุปโภค
บริโภคที่เปนที่นิยมของประเทศเพ่ือนบาน เปนตน

นอกจากนี้ เช่ือวาการทองเที่ยวจะยังคงเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจไทยไดดี แต
สิ่งที่ตองการใหทุกภาคสวนคํานึงถึงคือ จํานวนนักทองเที่ยวไมควรเปนเปาหมายความสําเร็จ แตควรให
ความสําคัญกับคุณภาพของนักทองเที่ยวเปนหลัก การใชจายตอหัวที่สูงนาจะเปนคําตอบที่ดีกวา เพราะ
นอกจากเม็ดเงินที่จะเขามามากแลว สภาพของแหลงทองเที่ยวยังจะไมบอบชํ้า

“คาดวาเศรษฐกิจไทยในปนี้นาจะขยายตัวไดต่ํากวา 3% เพราะเครื่องยนตขับเคล่ือนตางๆ ยังไมดี
นัก แตคิดวา เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวไมไดเปนวิกฤติ หรือซึมยาว ถารัฐบาลสามารถกระตุนใหภาคเอกชน
ลงทุนมากขึ้น และการใชจายภาครัฐเปนไปตามเปาหมาย และเห็นผลเปนรปูธรรม เศรษฐกิจไทยนาจะ
ขยายตัวไดมากขึ้น”

ทีมเศรษฐกิจ


